



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระ และการพ้นตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศ เรื่องปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๔๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา วางแผนการดำเนินการ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
วันที่ ๑๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งเอกสาร ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาสัมพันธ์การสรรหาฯ ลงบนเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย และช่องทางสื่อออนไลน์	คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งเอกสาร ให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ)	รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (โดยสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)	ณ ฝ่ายธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10) (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหา สัมภาษณ์และพิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่ออธิการบดี	ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10) (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดเพื่อเป็นกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเท่านั้น หากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และถูกต้องในการดำเนินการสรรหา คณะกรรมการสรรหาสามารถเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาภรณ์ พันทวี)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ